



ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดของทางราชการ

ด้วยจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาล-
สรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อจำหน่ายขายทอดตลาด นำเงินส่งเงินบำรุง และส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน รวม ๓ ประเภท จำนวน ๓๐ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

- ๑. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ
- ๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
- ๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ

ผู้สนใจติดต่อ ขอรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้ประสงค์จะเข้าทำการประมูลราคาต้องยื่นชื่อกับเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมทั้งยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน ในวันที่ทำการประมูลขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. หากพ้น
เวลาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลราคา

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพระราม โรงพยาบาลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และจะเลือก
ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเพียง ๑ ราย ไว้ประกอบการพิจารณาว่าสมควรจะขายหรือไม่ ในกรณีนี้
ผู้ซื้อจะเรียกร้องด้วยประการใด ๆ ก็ได้

จังหวัดชัยนาท จะตัดสินราคาทีประมูลโดยพิจารณาเป็นกลุ่ม ราคาขั้นต่ำของพัสดุ
ที่จะทำการจำหน่าย คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุจะแจ้งให้ทราบ ณ สถานที่ที่จะทำการ
จำหน่ายพัสดุ ในวันที่ทำการจำหน่าย

ผู้ใดให้ราคาพัสดุที่จำหน่ายสูงสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขพร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุว่าเป็นผู้ประมูลพัสดุได้ จะต้องชำระเงินสดทันที หากไม่สามารถชำระ
ทั้งหมดได้ จะต้องวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาทีประมูล และจะต้องนำเงินส่วนที่เหลือ
มาชำระภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลราคาได้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จังหวัดชัยนาท จะถือว่า
สละสิทธิ์ในการประมูลได้ และจะริบเงินมัดจำ พร้อมทั้งจะนำพัสดุทีประมูลผิดเงื่อนไขมาทำการประมูลใหม่

การรับพัสดุทีประมูลได้ ผู้ทีคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุแจ้งให้ทราบว่า เป็นผู้ประมูลได้
และได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว และจังหวัดอนุมัติรับราคาทีประมูลพร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว
จะต้องนำพัสดุก่อออกไปภายใน ๕ วันทำการ และจังหวัดชัยนาท จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุ ทีท่านประมูลได้
แต่อย่างใด

การจำหน่ายพัสดุชำรุดครั้งนี้เงื่อนไขต่าง ๆ หากคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นควรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใดที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดชัยนาท ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมีต้องประกาศล่วงหน้า แต่คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้สนใจเข้าประมูลได้ทราบก่อนทำการประมูล

ถ้าราคาที่เสนอสูงสุด ยังต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดแล้ว ทางราชการจะทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิก

ผู้สนใจจะเข้าประมูลติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร. ๐๕๖ ๔๙๘๗๖๙ ต่อ๑๒๖ ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอุทุมพร สุมากรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุดโรงพยาบาลสรรพยา
 ครุภัณฑ์การแพทย์,ครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับที่	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ	จำนวน	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การแพทย์		
1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและแรงดัน	1 เครื่อง	
2	เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ	1 เครื่อง	
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (เครื่องวัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ และวัดปริมาณความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด	1 เครื่อง	
4	เครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก	1 เครื่อง	
5	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	
6	เครื่องซีลปิดช่องอัตโนมัติ บรรจุเวชภัณฑ์	1 เครื่อง	
7	เตียงนอนผู้ป่วย Fowler พร้อมราวกันเตียง	1 เตียง	
8	เตียงนอนผู้ป่วย Fowler พร้อมราวกันเตียง	1 เตียง	
9	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งแบบพับได้โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ที่ นั่งและพนักพิงสูงทำด้วยหนังเทียม	1 อัน	
10	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบยีนมีที่วัดส่วนสูง	1 เครื่อง	
11	กริดคาสเซ็ท 11*14 นิ้ว	1 เครื่อง	
12	เครื่องวัดความดันโลหิต	1 เครื่อง	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1	เครื่องปรับอากาศ	7 เครื่อง	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1	จอคอม	6 เครื่อง	
2	เครื่องพริ้นเตอร์	4 เครื่อง	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	